



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐ แนวหน้า</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว แพทย์ประจำทีมวิ่งก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 รพ.ทั่วประเทศ กล่าวว่า สภาพร่างกายตนเองไม่มีอะไรน่าเป็นกังวล โดยวันนี้มีกำหนดหยุดพักวิ่ง 1 วัน</p> <p>-นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ได้เตรียมพร้อมรับคณะวิ่งของคุณตูนที่จะวิ่งผ่าน จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.นี้ โดยจะร่วมวิ่งและมอบเงินในนาม จ.ราชบุรี การกำหนดจุดถ่ายภาพหรือมอบเงินจะเน้นความปลอดภัยเบื้องต้นกำหนด 4 จุด คือ โรงแรม ณ เวลา, รพ.ราชบุรี ฝั่งหอนาฬิกา, ตลาดสด และ ค่ายภานุรังษี</p> <p>น.ส.รัชวิน วงศ์วิริยะ แฟนสาวของคุณตูนที่ร่วมวิ่งด้วย ได้โพสต์คลิปความยาว 1 นาที ผ่าน @Rachwin Wongviriya ระบุว่า ตนไม่อยากให้ทุกคนลืมหายของการวิ่งครั้งนี้ว่าจะช่วยกันเรื่องอะไร จะรวบรวมเงินไปช่วยใคร ที่ไหน คุณหมอ คุณพยาบาล เจ้าหน้าที่รพ.รัฐ วิ่งมาแล้วทั้งชีวิต และจะวิ่งต่อไป ฮีโร่ตัวจริงอยู่ที่รพ. อยากให้ทุกคนให้กำลังใจพวกเขา ไม่ว่าจะวันใดวันหนึ่งเราอาจต้องให้เขาช่วย</p> <p>-เสนอข่าว นายพิภพ บุญธรรม รองผวจ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากมูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าได้ร่วมกับโครงการ “ก้าวคนละก้าว” จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลจาก อ.เบตง จ.ยะลา – อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยจะอยู่ในพื้นที่จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธ.ค. 2560 และมีการมอบสิ่งของและเงินบริจาคให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ.สุพรรณบุรีจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำความดี โดยบริจาคเงินผ่านบัญชีรับบริจาค และทาง SMS โดยไม่หักค่าใช้จ่าย</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์วิจารณ์ พงศ์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความ โครงการก้าวคนละก้าวนอกจากสร้างปรากฏการณ์ให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยการวิ่ง ยังได้สร้างปรากฏการณ์อย่างน้อย 3 เรื่อง คือ 1. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่สีชมพู 2.เศรษฐกิจบุญ จิมมี ขวาลาบริจาคเงิน 3.บทบาทคุณในฐานะพลเมืองดีของประเทศไทย</p> <p>-เสนอบทความ นพ.เชิดชาย ชยวิฑู โผ.รพ.บางสะพาน ระบุตั้งแต่ตนวิ่งได้เงิน 85 ล้านบาทมอบให้ รพ.ได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การก่อสร้างอาคารและซ่อมแซมอาคาร ขณะนี้เหลือเงินอีกกว่า 30 ล้านบาท คกก.พัฒนารพ.จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จะนำไปใช้ในอาคารที่จะก่อสร้างเสร็จในปี 2562</p> <p>ด้านนพ.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แสดงความห่วงใยในการวิ่งร่วม ขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมส่งแรงใจเชียร์และถนอมสุขภาพร่างกายของคุณตูนให้แข็งแรงด้วยการเคารพกฎกติกา เช่น งดถ่ายรูปร่วมหรือเซลฟี่ระหว่างทาง</p>
<p>สปริงนิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊กเรื่องเล่าจากโรงหมอ โพสต์ข้อความขอบคุณตูน บอดี้สแลม ที่ทำเพื่อ 11 รพ. และกระตุ้นให้มีการช่วยเหลือเพื่อสังคม รัฐบาลน่าจะดำเนินการให้สามารถนำเงินบริจาคให้รพ.ไปลดหย่อนภาษีได้เป็น 2 เท่า ส่วนเรื่องการแก้ปัญหาการขาดแคลนของรพ. การจัดสรรบริหารงบประมาณ และการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน เป็นหน้าที่สำหรับผู้รับผิดชอบต่อไป</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอบทความ การวิ่งโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล” จะนำบริจาคให้รพ. 11 แห่ง ซึ่งเป็นรพ.สังกัดสธ. 10 แห่ง โดยข้อมูลที่สพท.เคยเปิดเผยเรื่องสถานะทางการเงินของรพ.ที่ติดลบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 เป็นรพ.ที่อยู่ในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สระบุรี รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ขอนแก่น รพ.เจ้าพระยาอภัยมัย และรพ.นครพิงค์</p> <p>นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า วางแผนจะนำเงินที่ได้รับจากโครงการฯ มาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ขั้นสูงที่จะสามารถทำให้ประชาชนรับการรักษาได้ในพื้นที่ ไม่ต้องเดินทางไปรพ.ในกรุงเทพฯ หรือ รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา</p> <p>ขณะที่ นพ.ไชยเวช ชนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า จากการหารือเบื้องต้นกับตูน เงินที่จะได้รับบริจาคจะนำมาใช้พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข คือ ศูนย์อุบัติเหตุและผู้ป่วยหนัก เพื่อรองรับการให้บริการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผู้ป่วยใน จ.เชียงราย ประมาณ 1.2 ล้านคน และ จ.พะเยา 4.8 แสนคน นอกจากนี้ยังให้บริการผู้ป่วยตามแนวชายแดน พม่า ลาว ไทยภูเขาศาและคนไร้สัญชาติด้วย</p> <p>นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า หากได้รับเงินบริจาคจะนำมาใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องขยายหลอดเลือด ตู้อบทารก และเครื่องมือผ่าตัด ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็น ซึ่งไม่เพียงผู้ป่วยในจ.ขอนแก่นที่จะได้รับประโยชน์ แต่จะเป็นผู้ป่วยในอีสานตอนบนด้วย</p> <p>ขณะที่รพ.ยะลา ยังมีความต้องการเครื่องซีทีสแกน เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เครื่องมือผ่าตัด และเครื่องมือภายในห้องฉุกเฉิน ส่วนรพ.น่าน เตรียมนำเงินมาใช้ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจในเด็กเล็ก พัฒนาศูนย์หัวใจ และพัฒนาห้องผ่าตัด รองรับผู้เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ ส่วนรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร แม้สถานะทางการเงินจะไม่ดีดล แต่ จ.ปราจีนบุรีได้รับการชี้เป้าให้เป็นต้นแบบเมืองสมุนไพร รพ.ในพื้นที่จึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาอีกมากเพื่อรองรับ</p>
<p>เว็บไซต์โพสทูเดย์</p> <p>มติชน</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ได้รับรายงานสถานการณ์ระดับน้ำนอกรพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงได้ปรับแผนการป้องกันและจัดบริการประชาชน โดยเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกและห้องคลอดตามปกติ และเตรียมห้องผ่าตัดพร้อมรับผู้ป่วยฉุกเฉิน นอกจากนี้ ได้ส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่ ต.บ้านกรูด หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ และยังคงตรึงแผนการป้องกันสถานบริการไว้ก่อนจะมีการประกาศสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้หากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งที่สายด่วน 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่ อ.บางสะพาน ทำให้รพ.บางสะพานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตในห้องไอซียู 7 ราย ส่งต่อไปรักษาที่รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 4 ราย และ รพ.หัวหิน 3 ราย ซึ่งอาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั่วไป ยืนยันว่า สธ.ดำเนินการตามหลักมาตรฐานสากลกับรพ.ที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วม ปัจจุบันรพ.บางสะพานยังเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตามปกติ ขณะเดียวกันได้สั่งการให้รพ.สต.ใน อ.บางสะพาน และ อ.ทับสะแก ออกสำรวจดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และระวังปัญหาเรื่องน้ำและอาหารที่สะอาดปลอดภัย เพื่อป้องกันโรคทางเดินอาหาร และติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งความดัน หัวใจ และเบาหวาน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยโรคไต</p>
<p>มติชน คมชัดลึก</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>หนอนตัวแบนนิวกินี</p> <p>-เสนอข่าว กรณีพบหนอนตัวแบนนิวกินีหรือหนอนเอเลียนไนไทย ที่สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์จัดให้เป็น 1 ใน 100 สัตว์รุกรานต่างถิ่นที่น่ากลัวที่สุดของโลก โดยก่อนหน้านี้พบที่ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ และที่คลอง 6 จ.ปทุมธานี</p> <p>นายณณณ์ วัฒนิตวงศ์ นักวิชาการอิสระด้านนิเวศวิทยาอนุรักษ์ ผู้ค้นพบหนอนตัวแบนนิวกินี เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบล่าสุดพบหนอนตัวแบนนี้อีก 3 จังหวัด คือ อ.สัทธิ์บ จ.ชลบุรี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และ จ.เชียงใหม่ โดยทุกที่พบจำนวนมาก ซึ่งหนอนตัวแบนนิวกินีจะกินหอยทากเป็นอาหารหลัก เมื่อหอยทากหมดจะกินสัตว์หน้าดินชนิดอื่น ๆ เช่น ไส้เดือน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา ส่วนการกำจัดต้องแยกจากทากท้องถิ่น โดยสังเกตจากลักษณะตัวแบน ๆ สีน้ำตาลเข้ม และมีสีน้ำตาลอ่อนคาดอยู่กลางหลัง ให้น้ำร้อนราดหรือใช้เกลือโรยเพื่อตัวดูดความชื้นจากตัวหนอนให้แห้งตาย</p> <p>ด้าน นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นพ.สสจ.ปทุมธานี กล่าวว่า จะหาแหล่งที่มีการแพร่ระบาดของหนอนตัวแบนนิวกินี เพื่อหยุดการแพร่ระบาดไปสู่คน และจะให้ความรู้ในการป้องกันไม่ให้ระบาดเข้าสู่คน โดยจะประสานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการพบหนอนตัวแบนนิวกินีในประเทศไทย ซึ่งเป็นพาหะพยาธิปอดหนู พยาธิหอยโข่ง ติดต่อมาสู่คนทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มสมอง รายงานที่รุนแรงทำให้เสียชีวิตได้ ว่า ที่ผ่านมายังไม่มีหลักฐานทางวิชาการและงานวิจัยทางปรสิตวิทยาที่รายงานว่าหนอนตัวแบนนิวกินีเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคไข้วัดหัวหอย หรือพยาธิปอดหนู หรือพยาธิหอยโข่ง ที่ก่อให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบในคน และแม้จะมีรายงานพบพยาธิที่สามารถก่อโรคในคนได้ แต่ในประเทศไทยยังไม่มีรายงานว่าผู้ป่วยติดโรคพยาธิปอดหนูที่มีมาจากหนอนตัวแบนชนิดนี้ ที่มีรายงานคือติดโรคจากการกินหอยสุก ๆ ดิบ ๆ จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก แต่ให้ระมัดระวังในเรื่องการรับประทานอาหาร โดยเน้น “สุก ร้อน สะอาด ทั้งนี้ โรคไข้วัดหัวหอย หรือพยาธิปอดหนู หรือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พยาธิทอยโข่ง ไม่มีการติดต่อกับคนสูดคน จะติดโรคได้โดยรับตัวอ่อนระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะติดต่อ จากการกินทอยดิบ
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>คนพิการเลือกใช้สิทธิประกันสังคมได้</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า ที่ประชุมร่วมกรม.และ คสช.ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 58/2559 เรื่องการรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคมหรือสิทธิบัตรทองอย่างใดอย่างหนึ่งได้ และเปลี่ยนสิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง ส่งผลให้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตน สามารถเลือกใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้ โดยของคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สามารถใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนเหมือนเดิม ได้แก่ เงินค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร วางงาน และชราภาพ สปส.ได้เร่งออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ</p>
แนวหน้า	<p>ขอความช่วยเหลือเด็กป่วยโปลิโอ</p> <p>-เสนอข่าว นางเพ็ญ ทนชัย ยายวัย 56 ปี อาศัยอยู่ที่อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากต้องดูแล ด.ญ.ธัญสุดา ใบบุตร หรือน้องพลอย อายุ 8 ขวบ หลานสาวที่ป่วยโรคโปลิโอตั้งแต่เกิด ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กทั่วไป รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และบ้านกำลังจะถูกธนาคารยึด</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรั้วทั่วท้องถิ่นไทย ไทยรัฐ คอลัมน์ ส่อง.. ตำรวจ	<p>การใช้ความรุนแรงในสถานที่ราชการ</p> <p>-เสนอข่าว กรณีวัยรุ่นยกพวกตีกันในรพ. 2 แห่ง คือ รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และ รพ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ถือเป็นเหตุที่อุกอาจ สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้มาใช้บริการเป็นอย่างมาก นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ผ่าถึงวัยรุ่นเล็ดร่อน ขอให้ละเว้นความรุนแรงในสถานพยาบาลซึ่งจัดเป็นสถานที่ราชการ การใช้ความรุนแรงในสถานที่ราชการอาจมีความผิดที่รุนแรงขึ้น</p> <p>-เสนอบทความว่า เหตุการณ์บุกทำร้ายกันในรพ. เกิดขึ้นติด ๆ กัน จากกรณีกลุ่มวัยรุ่นกว่า 10 คน บุกเข้าไปทำร้ายคู่อริในห้องฉุกเฉินรพ.กระทุ่มแบน ตามมาที่รพ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ และวันเดียวกันยังมีเหตุนักเรียน ม.5 และ ม.6 โรงเรียนชื่อดังใน จ.อุดรธานี บุกทำร้ายกันเองในห้องฉุกเฉิน รพศ.อุดรธานี</p>
ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>คลินิกคัดลอกกรรมเดือน จ.ลำปาง</p> <p>-เสนอข่าว กรณีพนักงานสอบสวน สภ.เขลางค์นคร แจ้งข้อกล่าวหา น.ส.จันทร์จิรา อิวงค์เงิน เจ้าของดีไวน์คลินิกเวชกรรม ว่าเปิดและให้บริการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต นายสมหวัง กำอินแก้ว ทนายความของน.ส.จันทร์จิรา ระบุว่า กล่าวว่า น.ส.จันทร์จิราเป็นเพียงพนักงานคนหนึ่ง การโฆษณาทางเฟซบุ๊กหรืออื่น ๆ แพทย์เป็นคนทำทั้งหมดและไม่ทราบว่าเป็นแพทย์ปลอม โดยมาชวนให้เปิดคลินิก และในตอนแรกไปติดต่อที่สาธารณสุขด้วยกัน หลังจากนั้นให้น.ส.จันทร์จิราเป็นตัวแทนประสานงาน</p>
สวท.	<p>ประชุมมนุษยพันธุศาสตร์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติทางด้านมนุษยพันธุศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ที่สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. 2560 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ด้านมนุษยพันธุศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถนำความรู้ ความก้าวหน้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง</p>
ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย	<p>การพยาบาลผู้ป่วยโรกระบบประสาท 4.0</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าภายหลังเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยโรกระบบประสาทในยุค 4.0" ว่า การพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยโรกระบบประสาท 4.0 จะต่างจากเดิมใน 2 มุม คือ การค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์เพิ่มขึ้น และสนับสนุนนโยบายนายกรัฐมนตรีย้ำเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคทางการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ สร้างความเข้าถึงของชาวบ้าน โดยอีก 2 ปีข้างหน้าที่สังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ อาจจะทำให้พบโรคทางระบบประสาทเพิ่มขึ้น จึงฟื้นฟูความรู้พยาบาลทั่วประเทศ ร่วมกับการนำเทคโนโลยีและโซเซียลมีเดียมาช่วยในการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งนี้ต้องยึดหลัก 3 อ คือ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่ดี และมีอารมณ์ดีเล่นกับลูกหลาน</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันลิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทางการแพทย์แห่งชาติ นำกิจกรรมบำบัดมาเป็นสื่อในการฟื้นฟูผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว โดยนำกิจกรรมและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบำบัด ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ผู้มารับบริการญาติ หรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการตรวจประเมิน วางแผนการฟื้นฟูโดยคำนึงถึงปัญหาและสภาพร่างกายของผู้รับบริการแต่ละคนเป็นหลัก รวมถึงการสอนและฝึกทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้การฟื้นฟูแก่ผู้ป่วย คนพิการ อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ เปิดให้บริการ ณ อาคารกิจกรรมบำบัด ชั้น 1 ของสถาบันฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.snmri.go.th</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>สุขศาลาพระราชทาน -เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริจัดตั้ง "สุขศาลาพระราชทาน" ใหม่อีก 3 แห่ง ในพื้นที่ทุรกันดาร อ.บ่อเกลือ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เพิ่มการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยาย ข่าว</p>	<p>ประชุมนานาชาติด้านพัฒนาการและสติปัญญา -เสนอข่าว คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จัดการประชุมนานาชาติ IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional Congress 2017 Inclusiveness and Sustainable Development ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีเกี่ยวกับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา นำไปสู่การสร้างเครือข่ายนานาชาติ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>โครงการสาวไทยแถมแดง -เสนอข่าว กรมอนามัยจัดทำโครงการ "สาวไทยแถมแดง ด้วยวิตามินเสริมพิเศษ" แจกวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20-34 ปี ทุกคน ที่พร้อมและวางแผนจะมีลูก เพื่อบำรุงร่างกาย ป้องกันทารกพิการแต่กำเนิด โดยองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก มอบให้กับหญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนที่ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.สาวไทยแถมแดง.com ระยะแรกตั้งเป้า 5 หมื่นราย โดยกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 12 สัปดาห์ก่อนการตั้งครรภ์</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค</p>	<p>โรคฤดูหนาว -เสนอข่าว นางกุลวดี สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ขอให้ประชาชนทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ ส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัด ให้พักผ่อนมากๆ และสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด หยุดเรียน หยุดทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น หากไข้ไม่ลดภายใน 2 วัน หรือมีอาการหอบเหนื่อย ควรรีบไปพบแพทย์ เนื่องจากอาจมีอาการแทรกซ้อนได้</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>เมืองสมุนไพร -เสนอข่าว นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเมืองสมุนไพร จ.อำนาจเจริญ ซึ่งในปี 2561 กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้คัดเลือกจ.อำนาจเจริญให้เป็นต้นแบบพัฒนาเมืองสมุนไพร เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรของ จ.อำนาจเจริญ ให้เป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เกิดการผลิตสมุนไพรที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p>ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด -เสนอข่าว ป.ป.ส.ได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดให้มันโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การปรับปรุงระบบการควบคุมและกำกับดูแลยาเสพติด โดยกำหนดให้มีมาตรการพิเศษต่างๆ เช่น การเปิดกว้างให้มีการใช้พืชเสพติดเพื่อการศึกษาวิจัยและการบำบัดรักษา การปรับปรุงการกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษในคดียาเสพติดให้มีความเหมาะสม ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด และการปรับปรุงระบบการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>สุดยอดส้วมสาธารณะ -เสนอข่าว กรมอนามัย ได้จัดประกวดสุดยอดส้วมในระดับประเทศ เพื่อมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่พัฒนาส้วม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน HAS (ความสะอาด (Healthy: H) ความเพียงพอ (Accessibility: A) ความปลอดภัย (Safety: S)) เพื่อเป็นต้นแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย แก่ผู้ใช้บริการ โดยในปี 2560 มีส่วนของทม.ได้รับรางวัล 3 แห่ง ได้แก่ 1.สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ 2.รพ.กลาง สำนักงานแพทย์ และ 3. โรงเรียนวัดจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์</p>
<p>รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ เว็บไซต์ morning-news</p>	<p>พอกหน้าด้วยมูลควาย</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยกรณีมีเฟซบุ๊กวัยรุ่นชายชาวลาวชื่อ B'Gybyz โพสต์คลิปรีวิวการพอกหน้าให้ผิวขาวกระจ่างใสด้วยมูลควายสด ๆ ที่เก็บมาจากทุ่งนา ว่า ควรจะดูคลิปเพื่อความบันเทิง ไม่ควรทำตาม เพราะอาจมีปัญหาเรื่องเชื้อโรคจำพวกจุลินทรีย์ ซึ่งเมื่อนำไปพอกบนผิวหนังอาจทำให้เป็นโรคผิวหนังจากการติดเชื้อได้</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ภาวะโภชนาการโลก</p> <p>-เสนอข่าว โกลบอล นูทริชัน รีพอร์ต วิเคราะห์ภาวะโภชนาการโลก พบว่า ขณะที่ภาวะขาดสารอาหารกำลังลดลงทั่วโลก แต่ไม่เร็วพอตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่จะยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบภายในปี พ.ศ. 2573 และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ กว่า 155 ล้านคน หยุดการเจริญเติบโต เนื่องจากร่างกายขาดสารอาหาร และอีกประมาณ 52 ล้านคน ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผอมแห้ง</p> <p>ส่วนการรับประทานอาหารมากเกินไปกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกเพศทุกวัยทั่วโลก โดยพบว่าประชากรโลกราว 2,000 ล้านคน จากทั้งหมด 7,000 ล้านคน มีน้ำหนักร่างกายเกินปกติ หรือเป็นโรคอ้วน โดยทวีปอเมริกาเหนือ 1 ใน 3 ของผู้ชายและผู้หญิงมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ทั่วโลก เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบอย่างน้อย 41 ล้านคน มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ขณะที่แอฟริกาใต้มีเด็กอ้วน 10 ล้านคนถูกจัดอยู่ในกลุ่มอ้วน ทั้งนี้ เงินบริจาคสนับสนุนโครงการโภชนาการโลก เพิ่มขึ้นเพียง 2% เป็น 867 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2558 ทำให้การแก้ไขปัญหาไม่บรรลุเป้าหมาย จึงเรียกร้องให้เพิ่มการลงทุนทางด้านโภชนาการทั่วโลกเป็น 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลา 10 ปี</p>
<p>ข่าวสด เดลินิวส์</p>	<p>หมอกพิษอินเดีย</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์ฝุ่นละอองในประเทศอินเดียเข้าขั้นอันตรายเป็นวันที่ 3 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาที่กรุงนิวเดลีเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในกรุงนิวเดลี วัดได้สูงสุดถึง 1,000 หน่วย และล่าสุดลดลงเหลือ 590 หน่วย ผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขและแพทย์เรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียเร่งแก้ไขปัญหา หลังทางการอินเดียต้องสั่งปิดสถานศึกษากว่า 25,000 แห่ง ในรัฐปัญจาบ ทางภาคเหนือของประเทศ ต่อจากการปิดสถานศึกษากว่า 6,000 แห่งในกรุงนิวเดลี</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch